

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 19 ธันวาคม 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3673

Col.Inch: 42.71 Ad Value: 32,032.50

หน้า: 14(บนขวา)

PRValue (x3): 96,097.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: แวดวงทรัพย์สินทางปัญญา

แวดวง ทรัพย์สินทางปัญญา

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดลอม
ทั่วไทย...สพ.บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2556... ● ชาว
แรก...นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานแถลงข่าว
เรื่อง “แผนการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้” โดย
กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าทุกปี กรมป่า
ไม้จึงได้วางแผนดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ

9 จังหวัด โดยเน้นการป้องกันเชิงรุก เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน
โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครป้องกันไฟป่าให้แก่เครือข่ายความร่วม
มือในการควบคุมไฟป่า โดยมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ อีกทั้งกอง
กำลังเสริมชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าอีกด้วย... ● เรื่องนี้...

นายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมวิชาการ
เกษตรอยู่ระหว่างเร่งพัฒนาระดับประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวของไทย ทั้งการ
ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มปริมาณการผลิตต้นกล้ามะพร้าวลูกผสมพันธุ์ดีป้อนให้กับ
เกษตรกรที่จะปลูกทดแทนต้นที่มีอายุมาก พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าว
อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสวนมะพร้าว
ไปสู่เกษตรกร และเร่งแก้ไขปัญหาลมแรงพัดผลมะพร้าวด้วย เพื่อลดผลกระทบจาก
การที่ไทยเปิดตลาดมะพร้าวผล มะพร้าวฝอย น้ำมันมะพร้าว และเนื้อมะพร้าว
แห้ง ภายใต้กรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า (AFTA) และเพิ่ม
ขีดความสามารถแข่งขันและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือเออีซี (AEC) ในปี 2558... ● **นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์** รับผิดชอบบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556 จำนวน 2
รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทรางวัลบูรณาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ของ
ผลงานการเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นคมสหกรณ์สุวรรณโลก จ.สุโขทัย
ซึ่งมีการดำเนินงานโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และรางวัลความเป็นเลิศด้านการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี โดยมี **นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน** ในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนน
อรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ... ● **สหภาพยุโรปกำลังเฝ้ามองอย่างไม่วางใจ** เกี่ยวกับการ
นำเข้าพืชผักผลไม้จากประเทศไทย เนื่องจากมีรายงานเราใช้สารเคมีที่เป็น
พิษในภาคการเกษตรมากเป็นอันดับที่ 5 ของโลก (**ข้อมูลโดยองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)** โดยเฉพาะพืชผักผลไม้ที่วางจำหน่ายตามห้อง
ตลาด และเป็นที่ยอมรับโคคอย่างสูง เช่น ข้าว กาแฟ ถั่วพักยาว ผักชี ผักกาด

อ้อย กระเทียม และพืชตระกูลแตง ซึ่งมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานมากถึง 40%
ในจำนวนนั้นเป็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้ายแรง 4 ชนิด ซึ่งหลายประเทศทั่วโลก
ได้ประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีเหล่านี้ไปแล้ว ได้แก่ 1.สารไดโครโดฟอส 2.สาร
เมโทบิล หรือแลนเนท 3.สารคาร์โบฟูราน หรือฟูราซาน 4.สารอีพีเอ็น หรือ คูมิ
ฟอส... ● **นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)** เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา อ.ส.ค.มี
ยอดขายผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 6,800 ล้านบาท และ
ในปี 2557 อ.ส.ค.ได้ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายนมพาณิชย์สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 15% คิด
เป็นมูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท ถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและมีความเป็นไปได้สูง
เนื่องจากความต้องการบริโภคนมภายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น ถึงแม้ตลาดนม
ยูเอชทีจะเติบโตไม่เกิน 5% แต่ อ.ส.ค.ก็มีผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มยูเอชที
ผสมคอลลาเจนออกมาเสริมตลาด และรองรับความต้องการของผู้บริโภคด้วย
โดยปีนี้จึงวางจำหน่ายในห้างเทสโก้โลตัส และบิ๊กซี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
จะทำให้ อ.ส.ค.มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น... ● **นายสัมฤทธิ์ ชูชนะทัศน์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล** ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะ
ทำงานมาตรฐานความโปร่งใสมายในองค์กรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี
ประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 เพื่อให้การดำเนินงานในด้านของมาตรฐาน
ความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นองค์กรที่ไม่มีการทุจริต
คอร์รัปชัน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
ของบุคลากร... ● **ปิดท้ายข่าว...ฝากกระจายข่าว วัฒนพงษ์ สุกใส หัวหน้า
อุทยานชาติอ่าวพังงา** เร่งปรับปรุงสถานที่บ้านพักเพื่อให้สวยงาม สะดวกสบาย
ต้อนรับนักท่องเที่ยว สวรรค์อันดามัน ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ และรักษา
ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด... ● **ทุกข์ของข้าราชการชั้นผู้น้อยกรมอุทยาน
แห่งชาติ** เรื่องแต่งตั้งการโยกย้ายแต่ละครั้งไม่เป็นธรรมทั้งที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
แต่ถูกกลั่นแกล้งโดยพวกที่ขอบพุดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น วันๆ ไม่ได้ทำ
อะไร เดินเข้าออกห้องผู้ใหญ่ระดับผู้บริหารของกรม และเป็นผู้ที่ทำโครงการโยก
ย้ายเก็บหัวคิวแต่ละครั้ง อ้างว่าต้องดูแลผู้ใหญ่ อักษรย่อ ส. ป่าไม้แพรว รูน
24...ช่วย...ฮัลโหลๆ...**ทันไซติ ตราขู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม** ถ้าตรวจความจริง คงท้าวไม่ยาก แต่อย่าทำแบบปากว่าตาขยิบก็
แล้วกัน เดี่ยวจะหาว่าไม่เตือน...555... ● **ขอชมเชยผู้บริหารโครงการ ปตท.สพ.
ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน** ซึ่งได้ร่วมมือกับ **กรมป่าไม้** ปลูกในเนื้อที่ 29,000 ไร่
ทั่วประเทศ และชมเชยการทำงานของ จนท.ประจำแปลงของกรมป่าไม้ทุกแปลง
มีประสิทธิภาพดีมากพื้นที่ครบถ้วน การรอดตายของกล้าไม้สูงถึงแม้จะปลูกใน
ปลายฤดูฝน... ● **แล้วพบกันใหม่พฤษภาคมหน้าครับ...กระพุ่ม...**

ประเสริฐ ตระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com